



4 องค์กรภาครัฐ ร่วมยกระดับ องค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมพลังกลไกประชารัฐด้านคอร์รัปชัน

.....

4 หน่วยงานภาครัฐชั้นนำ จับมือ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน เดินหน้าโครงการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง เสริมสร้างประชาคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน ตอบสนองกลไกประชารัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), ธนาкарเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.), บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) และศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมจัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ พุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร. โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐชั้นนำและองค์กรต้นแบบ ในลักษณะกลไกประชารัฐ ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้พัฒนากลไกและเครื่องมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการสร้างสรรค์ประชาคมคุณธรรม เพื่อก่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้ปวงชนชาวไทย เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต รวมถึงการพัฒนาองค์กร ศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้พัฒนาเป็นองค์กรที่มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารจัดการด้วยความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการใช้ความรู้คู่คุณธรรม โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสด้วยกลไกนวัตกรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นมาตรการเชิงบวกที่มุ่งสร้างเสริมความพอมีพอกินพอใช้แก่องค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความเข้มแข็งมีความพร้อมในระดับหนึ่ง แล้วจึงต่อยอดความรู้และทักษะการมีส่วนร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้กำหนดกิจกรรม ดังนี้

1. "การส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ได้มีการนำลัทธิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ในการดำเนินงาน และมีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม อันจะเป็นการลดความเสี่ยง ในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการในส่วนนี้คือ

1.1 "โครงการประเมินองค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

เริ่ม ดำเนินการในปี พ.ศ.2560 โดยมีเป้าหมาย ในการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ และนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญา ทำการประเมินตนเองด้วยเครื่องมือแบบประเมินที่ศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้าน คอร์รัปชันจัดทำขึ้น และเปิดเผยข้อมูลการประเมินองค์กรด้วยตนเองอย่างโปร่งใส โดยให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บนเว็บไซต์ หรือสื่อสังคม หรือระบบดิจิทัล อื่นๆ

1.2 "โครงการคลินิกพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

เป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจ แก่องค์กรที่สนใจเพื่อช่วย ปรับปรุงยกระดับศักยภาพให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนี้ จะจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกับสำนักงาน กปร.

2. "โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำร่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด" ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี เพชรบุรี และนราธิวาส โดยมีเป้าหมายส่งเสริม "องค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้มีความเข้มแข็ง จนเกิดเป็นเครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงประสานพลัง ส่งเสริมเกื้อกูลกัน สนับสนุน ช่องทางและโอกาสทางธุรกิจ ช่วยยกระดับรายได้ พัฒนาการดำเนินงานหรือประกอบกิจการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเพิ่มโอกาสการได้เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ขณะที่ในระดับบุคคลสมาชิกขององค์กร ฯ ช่างต้นในภาคเกษตรกรรมต้องมีรายได้เหนือเส้นความยากจน กำหนดเริ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ.2560

3. "โครงการประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศของ "องค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่ง จะดำเนินการควบคู่กับการประสานขอความร่วมมือสนับสนุนด้วยมาตรการต่างๆ ในการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปสู่การช่วย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในด้านความสุจริตโปร่งใสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดเริ่มดำเนิน โครงการในปี พ.ศ.2560

4. กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดยองค์กรซึ่งเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบฯ ตามความเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของแต่ละองค์กร

หน่วยงานภาครัฐที่เป็นองค์กรต้นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการฯ จะมีบทบาทเฉพาะในการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มีบทบาทในด้านประสานงานการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรกรรมและชนบท ให้ผู้เกี่ยวข้องในภาคเกษตรกรรมมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพร้อมรับการต่อยอดความรู้และทักษะการมีส่วนร่วมต่อต้านคอร์รัปชันจากหน่วยราชการในพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มีบทบาทเป็นแกนนำด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมจูงใจให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พร้อมร่วมต่อต้านคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มีบทบาทด้านพัฒนาความมั่นคงเศรษฐกิจประชาชนในภูมิภาค ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการ XYZ โครงการรวบรวมผลผลิตเชื่อมโยงการตลาด เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดสู่เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก่อนต่อยอดสู่การมีส่วนร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีบทบาทและภารกิจในด้านสื่อสารมวลชน การเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจสาธารณะ และสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น พัฒนารูปแบบรายการ ช่องทางการสื่อสารด้วยกลไกการตลาดเพื่อสังคมในการดำเนินกิจการของ บมจ.อสมท ให้สามารถตอบโจทย์การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรคู่สัญญาที่เป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีผลตอบแทนที่ดีแก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และสังคม นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

และ **ศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน** มีบทบาทและภารกิจในฐานะองค์กรนอกภาครัฐ (ภาคประชาชน) ในด้านการบริหารโครงการ การพัฒนานวัตกรรมและงานวิชาการ การวัดประเมินองค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามประเมินผลโครงการ รวมทั้งการบริหารการสื่อสารและอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
